

(-สำเนา-)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

๑. ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประยงค์ เทพจันทร์	ประธานสภาเทศบาล	ประยงค์ เทพจันทร์	
๒	นายเหมราช ชานันโท	รองประธานสภาเทศบาล	เหมราช ชานันโท	
๓	น.ส.ณัฐริยา แคนมี	เลขานุการสภาเทศบาล	ณัฐริยา แคนมี	
๔	นายพีรพล อินทับ	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	พีรพล อินทับ	
๕	นายภาคภูมิ สีพะนาม	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	ภาคภูมิ สีพะนาม	
๖	นายเดือน ทองใบ	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	เดือน ทองใบ	
๗	นายสฤชดี ร่วมจิตร	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	สฤชดี ร่วมจิตร	
๘	นายเกรียงศักดิ์ บุญอภัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	เกรียงศักดิ์ บุญอภัย	
๙	นางสุจิตรตา รูปสวย	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	สุจิตรตา รูปสวย	
๑๐	นางประกายวัลย์ แก้วกาโลย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	ประกายวัลย์ แก้วกาโลย์	
๑๑	นายสมคิด วรรณพุม	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	สมคิด วรรณพุม	
๑๒	นายสุจริต บัวภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	สุจริต บัวภา	

๒. ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายโกมล พินิจมนตรี	นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม	โกมล พินิจมนตรี	
๒.	นายศักดิ์สิทธิ์ วรรณพุม	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม	ศักดิ์สิทธิ์ วรรณพุม	
๓.	นายไพบูลย์ โสภาทิ	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม	ไพบูลย์ โสภาทิ	
๔.	นายบัวเรียน ฤทธิมหา	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม	บัวเรียน ฤทธิมหา	
๕.	นายสุรินทร์ ยางนอก	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม	สุรินทร์ ยางนอก	
๖.	นายสัญญา สายสิงห์	ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	สัญญา สายสิงห์	
๗.	นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง	หัวหน้าสำนักปลัด	เกียรติศักดิ์ ผิวบาง	
๘.	นางกิริติณัฐเลขา สิงห์มาตย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กิริติณัฐเลขา สิงห์มาตย์	
๙.	นางสาวกুমาลา เลิศสงคราม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กুমาลา เลิศสงคราม	
๑๐.	นางสาววิภาดา กล้าหาญ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	วิภาดา กล้าหาญ	
๑๑.	นายวัชรพงษ์ ผิวดำ	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	วัชรพงษ์ ผิวดำ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมายแล้ว นางสาวณัฐริยา แคนมี เลขานุการสภาเทศบาล ตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม สำหรับวันนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาประชุม จำนวน ๑๒ คน และเลขานุการสภา เทศบาลฯ ได้เรียนเชิญ นายประยงค์ เทพจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนอง แวงแก้มหอม กล่าวเปิดการประชุม เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานสภาเทศบาล ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม กล่าวเปิดการประชุม โดยมีวาระการ
ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาเทศบาล -ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ดอก
จานเกมส์ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่โรงเรียนหนองแวงวิทยา

มติที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล เชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง
แก้มหอมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตามที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
อย่างไร ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน การประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยการยก
มือ

มติที่ประชุม ให้การรับรอง ๑๒ เสียง
ไม่ให้การรับรอง - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

สรุป ที่ประชุมมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม

ประธานสภาเทศบาล -ไม่มี

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ

ประธานสภาเทศบาล -ไม่มี

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกมาทิ้งขยะในบ่อฝังกลบ

ของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตเมื่อ(๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในของตน (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลคณะกรรมการสุขภาพ สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในบึงบอประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่เทศบาล ตำบลไชยวาน เทศบาลตำบลโคกสูง เทศบาลตำบลโพนสูง เทศบาลตำบลหนองเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา และเทศบาลตำบลทุ่งฝน กระผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้นำมาทิ้งได้หรือไม่ โดยจะขอมติที่ประชุมเป็นรายหน่วยงาน ทีละแห่ง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ

นายภาคภูมิ สีพะนาม
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมทุกท่าน ขอสอบถามว่าเทศบาลตำบลทุ่งฝนได้ทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมแล้วหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล

-ให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอมได้ชี้แจงข้อซักถามด้วยครับ เชิญครับ

นายโกมล พินิจมนตรี
นายกเทศมนตรี

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สำหรับเทศบาลตำบลทุ่งฝนนั้นได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อสภาเทศบาลอนุมัติแล้ว เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านดุงทำการปรับปรุงบ่อกำจัดขยะจึงให้เทศบาลตำบลทุ่งฝนหาที่ทิ้งขยะใหม่ จนกว่าจะมีการปรับปรุงแล้วเสร็จ ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงก่อน แต่มีผลบังคับใช้เมื่อสภาเทศบาลอนุมัติแล้ว และมีกำหนดเพียง ๖ เดือนเท่านั้นและเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบจึงได้เสนอญัตติเพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมพิจารณาอนุญาตในลำดับต่อไปครับ

นางประกายวัลย์ แก้วกาโลย์
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมทุกท่าน ขอแสดงความคิดเห็น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดควรให้มีการนำเสนอผ่านที่ประชุมสภาให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงในภายหลัง มิเช่นนั้นหากเกิดข้อผิดพลาดตามมาผู้บริหารต้องรับผิดชอบเอง

ประธานสภาเทศบาล

-มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงาน ทีละหน่วยงาน มาทิ้งขยะที่บ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธานสภาเทศบาล	-ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ เทศบาลตำบลไชยวาน มาตั้งขยะในบ่อฝังกลบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น		
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
ประธานสภาเทศบาล	-ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ เทศบาลตำบลโคกสูง มาตั้งขยะในบ่อฝังกลบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น		
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
ประธานสภาเทศบาล	-ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ เทศบาลตำบลโพธิ์สูง มาตั้งขยะในบ่อฝังกลบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น		
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
ประธานสภาเทศบาล	-ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ เทศบาลตำบลหนองเม็ก มาตั้งขยะในบ่อฝังกลบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น		
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
ประธานสภาเทศบาล	-ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา มาตั้งขยะในบ่อฝังกลบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น		
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
ประธานสภาเทศบาล	-ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ เทศบาลตำบลทุ่งฝน มาตั้งขยะในบ่อฝังกลบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น		
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๙	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๒	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธานสภาเทศบาล	<p>๕.๒ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณหนองตุม ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอมได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลหนอง แวงแก้มหอมพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณหนองตุม ขอเชิญ นายโกมล พินิจมนตรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม นำเสนอ ญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เพื่อพิจารณาต่อไป ขอเชิญ ครับ</p>		
นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรี	<p>-เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้ม หอมพิจารณา เรื่อง คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองตุม หมู่ที่ ๗ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์พลเมืองใช้ร่วมกัน ประเภท หนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง “หนองตุม” โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้าน หนองตุมได้พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และเห็นว่าที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองตุม จำนวน ๒ ไร่ เหมาะสำหรับจัดทำโครงการโรงเรียนอัจฉริยะแบบปิด-เปิด และเป็น พื้นที่สำหรับศึกษาดูงานได้ ขอได้โปรดที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง แก้มหอมพิจารณาต่อไป</p>		
ประธานสภาเทศบาล	<p>-ตามญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอมได้เสนอนั้นมีสมาชิกท่านใด สงสัย จะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ เชิญครับ</p>		
นายภาคภูมิ สีพะนาม สมาชิกสภาเทศบาล	<p>-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้ม หอมทุกท่าน ขอสอบถาม การที่ชาวบ้านจะขอใช้ประโยชน์ที่สาธารณะนั้น จะใช้ ประโยชน์อย่างไร</p>		
ประธานสภาเทศบาล	<p>-เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาด้วยครับ เชิญครับ</p>		
นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรี	<p>-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ด้วยกองทุนหมู่บ้าน ได้รับงบประมาณมาจำนวนหนึ่ง จึงต้องการจะจัดทำโครงการปลูกผักและเห็นว่าพื้นที่ บริเวณหนองตุมจำนวน ๒ ไร่นั้นเหมาะสำหรับการเพาะปลูก จึงทำการขออนุญาตใช้ พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบส่วนการที่สภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมได้มีมติให้ เทศบาลตำบลไชยวานยุติการใช้น้ำหนองตุมนั้น เป็นคนละส่วนกับที่ชาวบ้านขอใช้ ประโยชน์ครับ</p>		
ประธานสภาเทศบาล	<p>-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุญาตให้ใช้ พื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณหนองตุม หากเห็นชอบโปรดยกมือ</p>		
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

- ประธานสภาเทศบาล ๕.๓ การพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
- ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอมได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมพิจารณาร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ขอเชิญ นายโกมล พินิจมนตรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม นำเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เพื่อพิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ
- นายโกมล พินิจมนตรี
นายกเทศมนตรี
- เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมพิจารณา ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ขอได้โปรดที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม พิจารณาต่อไป
- ประธานสภาเทศบาล
- เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ในที่นี้หมายถึง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ ๒ นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
- จึงขอหารือต่อที่ประชุมว่า ญัตติร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ใช่ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จึงสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอมหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม จะเห็นสมควรให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

- นายโกมล พินิจมนตรี
นายกเทศมนตรี
- เรียนประธานสภา การพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวง
แก้มหอม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของ
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ
กฎหมาย ผมขอเสนอให้สภาพิจารณาสามวาระรวดเดียวจะได้ไหมครับ ขอขอบคุณ
ครับ
- ประธานสภาเทศบาล
- ในการพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
สามารถรวดเดียวจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
ดังนั้นผมจึงขอมติสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม
- | | | |
|------------|----|-------|
| เห็นชอบ | ๑๑ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |
- ประธานสภาเทศบาล
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญครับ
- นางประกายวัลย์ แก้วกาไสย์
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติที่เสนอมา
นี้ มีเอกสารแนบท้ายด้วย ขอคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ
- ประธานสภาเทศบาล
- ก่อนจะพิจารณาในวาระที่ ๑ ขอเชิญปลัดเทศบาลได้อธิบายเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ ขอเชิญครับ
- นายสัญญา สายสิงห์
ปลัดเทศบาล
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติที่ท่าน
นายกเทศมนตรี ได้เสนอนั้นเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ไม่ใช่ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน จึงสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ การเสนอญัตตินี้
เป็นการออกระเบียบท้องถิ่นเพื่อรองรับการดำเนินการของประชาชนที่จะเสนอ
กฎหมาย
- ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ
- นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง
หัวหน้าสำนักปลัด
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่ได้เสนอร่าง
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง ซึ่งมีหนังสือสั่งการจากอำเภอให้ดำเนินการ จึงจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อรองรับการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ เช่น ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ข้อบัญญัติการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาทุกท่านคงเข้าใจกันแล้วนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๑ รับหลักการ

๕.๓.๑ การพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๑ รับหลักการ

ประธานสภาเทศบาล -เมื่อมติที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียว ในวาระที่ ๑ ก็จะทำให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และลงมติว่าจะรับร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่ หรือสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในหลักการของร่างระเบียบฯ ก่อนลงมติก็ได้ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอลงมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นว่าควรรับร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

๕.๓.๒ การพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ แปรญัตติ

- ประธานสภาเทศบาล -เมื่อสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมรับการพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ซึ่งเห็นสมควรให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยมีประธานที่ประชุม กล่าวคือ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระการแปรญัตตินี้สมาชิกท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีผู้ใดแปรญัตติก็จะได้นำร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๓ ในลำดับต่อไป มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ
- ประธานสภาเทศบาล -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแปรญัตติในวาระนี้ ผมจึงขอลาว่าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ แปรญัตติ โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม
- | | | |
|------------|----|-------|
| เห็นชอบ | ๑๑ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |
- ๕.๓.๓ การพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๓ พิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นระเบียบสภาท้องถิ่น
- ประธานสภาเทศบาล -ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบฯ ในวาระที่ ๓ ซึ่งปกติในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย ผมจึงขอลาว่ามติที่ประชุมสภาว่า จะให้ตราเป็นระเบียบสภาท้องถิ่นหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นระเบียบสภาท้องถิ่น โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม
- | | | |
|------------|----|-------|
| เห็นชอบ | ๑๑ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ประธานสภาเทศบาล -มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ ถ้ามีเชิญเสนอได้ครับ
- นางประกายวัลย์ แก้วกาไลย์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวง
สมาชิกสภาเทศบาล แก้มหอมทุกท่าน ดิฉันมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอ ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. ขอสอบถามกรณีที่มีชาวบ้านขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ที่คลุมสายไฟฟ้า ได้ดำเนินการให้แล้วหรือไม่ และกรณีที่มีการขอความอนุเคราะห์ให้ตัดต้นไม้ให้ในเขตพื้นที่ส่วนบุคคลนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องเก็บค่าดำเนินการและออกใบเสร็จให้หรือไม่อย่างไร

๒. ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าส่องสว่าง จากเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ขอให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เช่นตามบริเวณซอยในหมู่บ้าน

๓. ขอสอบถามเรื่องเงินสะสมที่สภาอนุมัติไปแล้ว สามารถดำเนินการได้หมดทุกโครงการหรือไม่ และมีเงินเหลือจ่ายที่จะจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์เพื่อทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างได้หรือไม่

๔. กรณีที่ทางหลวงชนบทได้ทำถนนลาดยางไปแล้ว และในส่วนของบริเวณทางเข้าบ้านของประชาชนที่ทำเป็นรางระบายน้ำนั้น ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ขอให้เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้เรียบร้อยด้วย

น.ส.ณัฐริยา แคนมี
เลขาธิการสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน ได้ดำเนินการส่งมอบงานทุกอย่างให้เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมรับผิดชอบแล้วหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอมตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองท่านด้วยครับ

นายโกมล พินิจมนตรี
นายกเทศมนตรี

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

-สำหรับเรื่องการต้นไม้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ในส่วนที่ได้มานั้นเป็นการให้โดยเสน่หาจากชาวบ้านเอง และบางครั้งอาจจะล่าช้าบ้างเนื่องจากรถกระเช้ามีคันเดียว

-สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างได้ให้กองช่างสำรวจและดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่สามารถติดตั้งให้ได้ทุกจุดที่ต้องการเนื่องด้วยบุคลากรมีจำนวนน้อยและปริมาณงานมาก

-สำหรับเงินสะสมที่สภาอนุมัติไปแล้วนั้น ดำเนินการแล้วตามสมควร หากจะซื้อแผงโซล่าเซลล์ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องมีการสำรวจและปรับปรุงแผนก่อน

-สำหรับการทำถนนลาดยางนั้น เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมได้แจ้งให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขจุดที่มีปัญหาแล้ว แต่ผู้รับเหมา ยังไม่มีการตอบกลับ

-สำหรับเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน โดยทั้ง ๕ หมู่บ้านนั้นได้ทำเรื่องส่งมอบงานให้เทศบาลแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมกำลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายเกรียงศักดิ์ บุญอภัย
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอให้เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมประสานให้ทางหลวงชนบทตรวจสอบและดูแลไฟฟ้าในส่วนที่ทางหลวงชนบทรับผิดชอบด้วยครับ และในส่วนของการน้ำประปาหมู่บ้านนั้น ยังมีส่วนของค่าไฟฟ้า เดือน กันยายน ๒๕๖๖ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

- ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอมตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ
- นายโกมล พินิจมนตรี
นายกเทศมนตรี -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สำหรับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ทางหลวงชนบทรับผิดชอบนั้น เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมจะดำเนินการประสานให้ตามที่ต้องการครับ และในส่วนของน้ำประปาหมู่บ้านนั้นให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บค่าไฟฟ้าของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จและให้ชำระค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อยด้วย
- น.ส.ณัฐริยา แคนมี
เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องรถบรรทุกขยะ รถน้ำ รถแบ็คโฮ จะมีการจัดซื้อได้ในช่วงใด
- นายเหมราช ชานันโท
รองประธานสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว และขอเสนอเรื่องการจัดการน้ำประปา ขอให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการล้างถังพักน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำสะอาด
- ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอมตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ
- นายโกมล พินิจมนตรี
นายกเทศมนตรี -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สำหรับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ รถน้ำ และรถแบ็คโฮ นั้น หากมีการอนุมัติเงินกู้แล้วก็สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันทีครับ
- สำหรับน้ำประปาหมู่บ้านนั้นจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการให้ตามที่เสนอมาครับ
- สำหรับการขยายเขตไฟฟ้า ต้องรอดูงบประมาณก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้
- นายสัญญา สายสิงห์
ปลัดเทศบาล -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ขอเพิ่มเติมเรื่องของเงินกู้ที่เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมได้ทำเรื่องขอกู้เงินไปแล้วนั้น จะสามารถใช้เงินได้แค่จำนวนที่ต้องการจะจัดซื้อเท่านั้น และส่วนของโครงการขุดลอกหนองแขงนั้น ผู้รับเหมาได้เข้าดำเนินการแก้ไขตามที่ได้แจ้งไปแล้ว แต่ยังมีส่วนที่ดำเนินการไม่ได้ คือบริเวณกลางหนอง เพราะสคูวิสัยที่ผู้รับเหมาจะดำเนินการได้เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีจำนวนมาก สำหรับเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน จะต้องประชุมเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดภายหลัง และจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- นางกิริติณัฐเลขา สิงห์มาตย์
ผอ.กองคลัง -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบว่ารายได้ที่เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๘,๖๓๕,๘๕๖.๕๗ บาท ซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ประมาณ ๒,๓๖๔,๑๔๓.๔๓ บาท และรายจ่าย ๓๗,๓๕๐,๐๕๗.๔๕ บาท

- นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัด -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูง ขอฝากให้สมาชิกสภาทุกท่านได้แจ้งให้ผู้สูงอายุ ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๗ - ๑ กันยายน ๒๕๐๘ สามารถมาลงทะเบียนที่เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- นางประกายวัลย์ แก้วกาโลย์ สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเกี่ยวกับการสูบน้ำที่สภาได้อนุมัติเงินไปแล้วนั้น จะดำเนินการได้ในช่วงใด
- นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรี -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สำหรับการสูบน้ำขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากโครงการขุดลอกหนองแสยังตรวจสอบไม่ได้และยังเบิกจ่ายเงินไม่ได้ จึงจำเป็นต้องชะลอการสูบน้ำไว้ก่อน
- ประธานสภาเทศบาล -ที่ประชุมมีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้จัดทำเอกสารรายงานการประชุมสภาเทศบาลให้เรียบร้อย
- ที่ประชุม -รับทราบ
- ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐริยา แคนมี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพิรพล อินทับ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเต๋อน ทองใบ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางประกายวัลย์ แก้วกาโลย์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ได้รับรองแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายประยงค์ เทพจันทร์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

